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โครงการพัฒนาลุมน้ํา
โขง ซึ่งเริ่มตนขึ้นชวง
ทศวรรษ 1990 เปนอีก
ขอพิสูจนหนึ่ง ที่
ช้ีใหเห็นถึงสัจธรรมที่วา 
“โลกนี้ไมมีอะไรฟรี” สิ่ง
ที่ไดจากการพัฒนา มัก
มาควบคู กับความ
เสียหายอันเปน “ราคา” 

ที่ชาวบานผูอาศัยริมฝง
นํ้าโขงตอง “จาย” อยูในขณะนี้  

ดวยความยาว 4,200 กม. แมน้าํโขงเปนแมน้ํานานาชาติ 
สายที่ยาวที่สุด ในเอเชีย และยาวเปนอันดับ 10 ของ
โลก ถือเปนแมน้ําสายสําคัญ ที่หลอเลี้ยงผูคนริมฝงกวา 
60 ลานชีวิตใน 6 ประเทศ ไดแก จีน พมา ไทย ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม  

ในชวงหลายปที่ผานมา จีนตกเปนผูตองหา ในฐานะ
ตนเหตุที่ทําใหระบบนิเวศน และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมน้ําโขงเปลี่ยนไป ในทางเลวรายลง อัน
เนื่องมาจากโครงการสรางเขื่อน 8 แหง กั้นลําน้ําโขง
ตอนบน จีนสรางเขื่อนแลวเสร็จไป 2 แหงแลว และกําลัง
อยูระหวางการกอสรางแหงที่ 3 แตการไดมาซึ่ง
กระแสไฟฟาเพื่อสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ได
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตแบบพอเพียง และพึ่งพาตนเอง
ของชาวบาน ที่อาศัยอยูบริเวณแมน้ําโขงตอนลางอยาง
ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

แมไมมีขอเทจ็จริงทางวิทยาศาสตรยืนยัน แตดูเหมือน
หลายฝายจะปกใจเชื่อเสียแลววา “เขื่อนจีน” และ 
“การระเบิดแกงกลางแมนํ้าโขง” เพื่อเปดเสนทาง
เดินเรือพาณิชยภายใต แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Great Mekong Subregion) เปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาระบบนิเวศน อาทิ การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีว-ภาพ ตลิ่งถูกกัดเซาะ การขึ้น
ลงของน้ําผิดไมคงที่ ความแรงและเร็วในการไหลของน้ํา
ไมปกติ รวมถึงปริมาณนํ้าในแมน้ําโขงที่ลดนอยลง 

 



ปจจัยเหลานี้ลวนกระทบ
เปนลูกโซ ทั้งกับพืชและ
สัตวน้ํา รวมถึงมนุษย  

ปญหาที่เกิดกับแมน้ําโขง
นี้ หลากหลายหนวยงาน 
ทั้งองคกรเอกชน รวมถึง
องคกรระหวางประเทศได
แสดงความสนใจและให
ความสําคัญ และแมจะมี

การกอต้ัง “คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง” หรือ MRC 
(Mekong River Commission) ระหวางไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนามเพื่อรวมมือกนับริหารการใชน้ํา และ
พัฒนาลุมน้ําโขงแบบยั่งยืนขึ้น แตปญหาก็ดูจะยังไม
บรรเทาเบาบางลง  

ลาสุดรัฐบาลญี่ปุน เริ่มเขามาสอดสองปญหา ที่เกิดกับ
แมน้ําโขงโดยการผุด “โครงการเฝาระวัง ระบบ
นิเวศนลุมน้ําโขง” ที่เรียกสั้นๆ วา “MeREM” 
(Mekong River Ecosystem Monitoring)  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางนักวิทยาศาสตร กับ
ผูสื่อขาวสิ่งแวดลอม ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวชวง 2-4 มิ.ย.
ที่ผานมา ดร.มาโกโตะ วาตานาเบ ผูอํานวยการฝาย
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอมศึกษาแหงชาติ 
(NIES) ผูผลักดัน MeREM ไดไขขอของใจวาเหตุใด
ญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศ ที่ไมไดต้ังอยูริมฝงน้ําโขงจึงสนใจ 
ที่จะเขามามีสวนแกไขปญหา ที่เกิดกับแมน้ําสายนี้  

ดร.วาตานาเบกลาววา ปจจัยหลักเปนเพราะญี่ปุนตอง
พึ่งพา และนําเขาอาหารจากประเทศในแถบแมน้ําโขง 
และปริมาณการนําเขาที่วาก็มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ปจจัยตอมาเปนเรื่องของการลงทุนที่ก็เพิ่มมาก
ขึ้น ฉะนั้น ปญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับลุมน้ําโขงยอมสงผล
กระทบตอญี่ปุนไมแพกัน  

อยางไรก็ตาม ดร.วาตานาเบไมปฏิเสธขอเท็จจริงที่ญี่ปุน
ตองการ มีเอี่ยวในการแกปญหาแมน้ําโขงก็เพราะปจจัย
ทางการเมือง การที่จีนไดแผอิทธิพลและกําลังกลายเปน
ดาวจรัสแสงในภูมิภาคนี้ อยาวาแตสหรัฐฯเลย แมญี่ปุน
เองก็ยังอยากเขามาคานอํานาจ อยางไรก็ดี การเขามามี
บทบาทในประเทศอาเซียนหนนี้ ญี่ปุนเขามาแบบนุมนวล



โดยผานกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  

โครงการนํารองระยะ 3 ป
ของ MeREM เริ่มขึ้นเมื่อ
เดือน เม.ย.ปที่แลว โดย
การสนับสนุน ของ
กระทรวงการศึกษา 
วัฒนธรรม กีฬา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (MEXT) จุดประสงคก็เพื่อ
กอต้ังเครือขาย ระหวางประเทศ เพื่อรวมมือกับ
นักวิทยาศาสตร ประเทศลุมน้ําโขง ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศนแมน้ํา
โขง เพื่อใหสามารถคาดการณผล ที่จะเกิดในระยะยาว
ได  

ดร.วาตานาเบกลาววา วิธีหนึ่งที่ MeREM จะชวยเหลือ
ชาวบาน ที่เดือดรอนจากปญหาแมน้ําโขงได ก็คือการ
เปน “แบ็กอัพ” ที่ดีใหกับนักวิทยาศาสตร ของแตละ
ประเทศวิจัยปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นก็นําปญหาที่วาเสนอ
ตอสาธารณชนใหรับรู  

สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมแมน้ําโขง เชื่อวายังไมสาย
เกินไปที่จะเยียวยาหากทุกฝายชวยกันปลุกสํานึก ของ
การเปนเจาของรวมเพราะแมน้ําโขงนั้นเปนของทุกคน 
และหากจะมีองคกรอื่นใดอยาง MeREM ยื่นมือเขามา ก็
ไมมีเหตุผลใด ที่จะปฏิเสธหากความชวยเหลือนั้นจะทํา
ใหทุกอยางดีขึ้น! 

วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย 

หนังสือพิมพไทยรัฐ ปที่ 56 ฉบับที่ 17310 วันจันทรที่ 
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